

# Vụ Bê Bối Lớn: Cả Một Ban Lãnh Đạo Đại Học Đều Xài Bằng Giả

Trần Anh Quân.

Chủ tịch thì chưa học hết lớp 7 nhưng có bằng thạc sĩ, hiệu phó thì xài bằng đại học giả. Lập trường ra để “**rửa bằng**” cho quan chức CSVN.



Giáo dục Việt Nam vừa có thêm một sự kiện chấn động khi cả một dàn lãnh đạo trường đại học đều xài bằng giả. Câu chuyện vừa lộ ra tại trường **đại học Kinh Bắc**, có hai cơ sở tại thành phố Bắc Ninh và quận Ba Đình (Hà Nội). Theo thông tin mới nhất thì bà Đào Thị Bích Thủy, phó hiệu trưởng trường này vừa bị thu hồi bằng cử nhân do vi phạm điều kiện dự tuyển sinh đại học. Không rõ vi phạm cụ thể là gì, nhưng một số nguồn tin cho biết là bà này vẫn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông mà **xài bằng tú tài giả** nên mới bị đưa vào diện “vi phạm quy chế tuyển sinh”.

**Từ dàn lãnh đạo xài bằng giả ở đại học Kinh Bắc**

Trước đó, hồi tháng Giêng năm nay thì bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng trường đại học này cũng bị phát hiện **xài bằng cử nhân giả**. Hồ sơ bà này khai là tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện Tài chính năm 2000. Nhưng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội xác minh thì phát hiện bà này **chưa từng học ở đây và bằng cử nhân của bà Hồng là bằng giả**.

Người đứng đầu trường đại học Kinh Bắc thì bị phát hiện là chưa học hết lớp 7. Theo đó, hồi cuối tháng 2 này thì ông Đoàn Xuân Tiếp, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc đã **bị kỷ luật vì “kê khai lý lịch không trung thực về trình độ giáo dục phổ thông”**. Ủy ban kiểm tra Thành ủy Bắc Ninh cho biết ông Đoàn Xuân Tiếp mới chỉ học hết lớp 6, tới đầu năm học lớp 7 thì nghỉ học, bởi vậy ông Tiếp không có bằng THCS. Sau đó, ông Tiếp đi bộ đội.

Nhưng theo tài liệu ông Tiếp nộp lên thì ông này có bằng **tốt nghiệp trường Đại học Mở – Địa chất khóa 2005 – 2010**, chuyên ngành Quản trị kinh doanh mở, hệ đào tạo Vừa học vừa làm. Điểm bình quân khóa học là 7,12, xếp loại Khá. Rồi ông Tiếp lại **dùng cái bằng giả đó để đi học thạc sĩ tại Philippines và hiện đang học lên tiến sĩ**. Bị phát hiện xài bằng giả như vậy, nhưng chẳng biết lo lót thế nào, mà tới giờ ông Đoàn Xuân Tiếp vẫn còn giữ chức Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc.

Với một dàn lãnh đạo xài bằng giả như vậy thì không cần phải bàn về chất lượng giáo dục của trường đại học này. Trong diễn biến mới nhất thì website của trường đại học Kinh Bắc đã xác nhận rằng **160 bằng tốt nghiệp của sinh viên được cấp vào đầu tháng 11 này là bất hợp pháp**.

**“Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 160 sinh viên của Trường Đại học Kinh Bắc vào ngày 2 Tháng Mười Một 2024 tại Khách sạn Mùng Thanh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh là trái quy định của pháp luật, chống lại yêu cầu của cơ quan chủ quản, cố ý làm trái văn bản 6976/BGDĐT-TCCB ngày 29 Tháng Mười 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo”**. Thông báo ghi.

**Tới nguy cơ sụp đổ của cả quốc gia**

Năm năm trước, một phó hiệu trưởng khác của trường Đại học Kinh Bắc **bị bắt giam vì “bán bằng thật cho người học giả”**. Vụ đó là cuối Tháng Mười Hai 2019, bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Phó Phòng Quản lý đào tạo trường này, bị công an bắt về tội Giả mạo trong công tác, theo Điều 359 Bộ luật Hình sự. Bà Châu đã lợi dụng chức vụ để cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh hệ văn bằng 2 cho các quan chức CSVN.

Văn **bằng 2 Anh ngữ** là một trong những văn bằng mà CSVN dùng để thi nâng ngạch viên chức, công chức. Ngoài ra thì văn bằng này cũng được dùng để thay thế cho các loại chứng chỉ Anh ngữ quốc tế như IELTS, TOEIC để học lên thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Những chứng chỉ quốc tế thì rất khó thi và ***hầu như không quan chức nào có thể đậu***. Chính vì vậy các trường đại học ở Việt Nam mới mở ra những lớp văn bằng 2 Anh ngữ để quan chức CSVN “rửa bằng”, ***học giả hoặc không học nhưng chỉ cần nộp tiền là được nhận bằng thật***.

Trước đây cũng từng có vụ án đại học Đông Đô bị phát hiện bán 429 bằng thật cho những người học giả để những người mua bằng có thể học lên thạc sĩ, nghiên cứu sinh hoặc thi thăng hạng công chức. Kinh Bắc và Đông Đô ***chỉ là hai trường đại học bị phanh phui, còn rất nhiều trường khác vẫn chưa lộ***.

***Cũng nhờ những cái bằng thật học giả này mới hiểu tại sao Việt Nam có hơn 30.000 tiến sĩ và hàng trăm ngàn thạc sĩ nhưng số lượng nghiên cứu khoa học thì chẳng bao nhiêu.***

Cố tổng thống Nam Phi, ông Nelson Mandela từng nhấn nhủ rằng:

*“Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. Bệnh nhân chết dưới bàn tay các bác sĩ của nền giáo dục ấy. Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay các kỹ sư của nền giáo dục ấy. Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy. Nhân loại chết dưới bàn tay các học giả tôn giáo của nền giáo dục ấy. Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục ấy. Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia”.*

Bây giờ, ngoài miệng CSVN hô hào “***xây dựng con người xã hội chủ nghĩa***”, thực hiện “giáo dục định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nhưng thực tế lại làm đúng những gì ông Nelson Mandela khuyên Nam Phi phải tránh. Với nền giáo dục như vậy thì dù lạc quan cách mấy cũng không thể tin rằng Việt Nam có thể “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như những gì cộng sản tuyên truyền. Còn bi quan thì rõ ràng là Việt Nam đang trên bờ vực sụp đổ theo cách mà Nelson Mandela đã nói.